

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

ชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
1. นายเกรียง วงศ์หนองเตย - รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	55	- บัณฑิตชั้นดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Advanced Management Program, Wharton School, University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา - Banking and Financial Institution Executive Seminar	-	ไม่มี	2555-2559 2559-2562 2563	ตำแหน่งอื่นในอดีต - รองผู้จัดการใหญ่ Financial Reporting & Control กลุ่มการเงิน - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ - รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น - ผู้ชำระบัญชี บริษัท สยามเลดตีเมเตล จำกัด
หมายเหตุ:						
1. ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ						
2. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564						

ชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
2. นายจิราวัฒน์ จำรัสโรจน์ - ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงานกำกับและ ควบคุม	39	- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตนิติศาสตร์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโทสาขากฎหมายการค้าระหว่าง ประเทศมหาวิทยาลัยบูรณะ (สหราชอาณาจักร)	-	ไม่มี	2558-2559 2559-2560 2560-2562 2562-2563 2563-2564	ตำแหน่งอื่นในอดีต - รองผู้อำนวยการฝ่าย กำกับการปฏิบัติตาม กฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการ Compliance ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการ Business Compliance - ผู้อำนวยการ Retail and Business Banking Compliance ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น - ไม่มี
หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้ถือหุ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ						